

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN, HOẠT ĐỘNG CỦA TỘI PHẠM CƯỚP, CƯỚP GIẬT, TRỘM CẮP TÀI SẢN

Trong thời gian gần đây tình hình tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ cao so với các vụ việc liên quan đến trật tự xã hội. Quý III năm 2019 đến nay trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra 01 vụ cướp, 02 vụ cướp giật tài sản, 27 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận.

Phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh, mang tính chất tổ chức.... gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến ANTT và các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận.

1. Các thủ đoạn của tội phạm cướp:

Mục tiêu tấn công là tài sản chúng định cướp chiếm đoạt phải có giá trị cao, dễ vận chuyển, dễ tiêu thụ cất giấu...người bị hại ít có khả năng chống cự hoặc chúng có khả năng loại trừ được khả năng chống cự của người bị hại.

Đối tượng có thể thuê xe ôm công nghệ và điều đến địa điểm vắng vẻ ít người qua lại. Sử dụng dao, kiếm ... thực hiện hành vi cướp tài sản.

Giả danh người đi đường hay bác sỹ bệnh viện thông báo có người nhà đang gặp vấn đề nguy hiểm (đánh nhau, bị tai nạn giao thông...) cần đến ngay để giải quyết. Khi người nhà đến dùng hung khí để khống chế chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển ứng dụng, dịch vụ trên internet hoặc trang mạng xã hội của người dân để nhắn tin nhằm mục đích điều người thân của họ đến nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đặc biệt các đối tượng tạo ra những tình huống khiến người tham gia giao thông mất cảnh giác, buộc phải dừng phương tiện như: Cho trẻ em ngồi, đóng giả người tai nạn nằm trên đường, đặt các chướng ngại vật trên đường vào buổi tối, hoặc dàn cảnh các vụ tai nạn, va chạm giao thông, đánh ghen, đánh nhau... Khi người tham gia giao thông nhìn thấy, dùng phương tiện và tiến lại gần, các đối tượng phục sẵn quanh khu vực này sẽ ngay lập tức xông ra khống chế hoặc dùng các thủ đoạn như đánh thuốc mê... và chiếm đoạt tài sản.

2. Các thủ đoạn của tội phạm cướp giật tài sản:

Chúng thường sử dụng xe máy đi dạo trên các tuyến đường để quan sát người đi đường, người đi lĩnh tiền ở ngân hàng, đi thu tiền hàng, tiền trả nợ, mua sắm vàng ...để thực hiện cướp giật tài.

Chúng thường sử dụng xe máy. Đối với các phương tiện sử dụng để gây án thường được tháo biển số hoặc biển số giả, có khi sử dụng biển số thật của xe khác.

Đối với băng nhóm tội phạm cướp giật thì chúng thường đi thành từng nhóm, phân công nhiệm vụ: Đối tượng cầm lái, đối tượng cướp giật và đối tượng đi sau làm nhiệm vụ cản đường khi bị truy đuổi. Có trường hợp chúng tạo ra sơ hở của người đi đường, người có tài sản để tạo điều kiện cho đối tượng đồng bọn ra tay giật tài sản.

3. Các thủ đoạn của tội phạm trộm đột nhập:

Trong thời gian gần đây đối tượng thường nhắm vào các nhà văn phòng, nhà dân không có ai trông coi, bảo vệ và đều nằm ở khu vực nhà liền kề, dân cư thưa, dễ đột nhập, hệ thống cửa không đảm bảo (dễ cắt, phá khóa...), không có hệ thống Camera an ninh.

Trước khi đột nhập chúng thường rình mò, nghe ngóng động tĩnh rồi mới hành động, nhiều tên thăm dò tìm hiểu chủ nhà hoặc người quản lý tài sản để xem xét trước bằng việc gọi điện thoại (nếu có), bấm chuông hoặc gọi cửa liên tiếp để kiểm tra. Nếu không có ai trả lời điện thoại là chúng biết chủ nhà đi vắng, nếu có người trả lời thì chúng đặt máy xuống hoặc xin lỗi gọi nhầm máy.

4. Biện pháp phòng ngừa đối với các loại tội phạm trên:

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản thì toàn thể cán bộ và nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình ANTT tại địa phương nhất là trên những tuyến đường, khu vực hay di chuyển.

Trường hợp buộc phải mang trong người nhiều tài sản nên để vào cốp xe, giữ bí mật không để người lạ hoặc những mối quan hệ không thân thiết biết. Khi đi hạn

chế di chuyển trên tuyến đường vắng nếu bắt buộc nên thông báo cho người thân để hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.

Trường hợp đang di chuyển vào ban đêm thấy có vật cản, người nằm trên đường và kêu cứu hoặc trẻ em ngồi một mình cần nhanh chóng quan sát xung quanh, dùng các thiết bị ghi hình ghi lại và quay đầu xe lại nơi có đông dân cư, báo cáo cơ quan Công an, chính quyền địa phương để có biện pháp giải quyết.

Riêng đối với lái xe ôm, xe taxi cần chủ động từ chối, hạn chế nhận chở khách đến những địa điểm, vắng vẻ vào ban đêm, đồng thời chú ý thái độ biểu hiện của khách.

Không nên vừa chạy xe vừa nghe điện thoại hoặc treo đồ vật có giá trị trên giỏ xe hoặc móc treo đồ mà nên để trong cốp xe

Đối với các hộ gia đình cần gia cố cửa nhà, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit, khóa trong để chống cắt phá khóa. Khi đi ngủ cần kiểm tra kỹ các cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa ra ban công, tum, sân thượng. Khi vắng nhà qua đêm, vắng nhà nhiều ngày phải nhờ người trông coi hoặc đem gửi các tài sản có giá trị. Nên làm tường rào ngăn chặn việc đối tượng trèo cây xanh, trụ điện gần để đột nhập vào nhà, khuyến khích trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa. Tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà khi chưa kiểm tra được nhân thân của họ.

Đối với các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý, chi nhánh ngân hàng, văn phòng công ty nên bố trí nhân viên bảo vệ chuyên trách, cần lắp hệ thống báo động và hệ thống camera giám sát an ninh có lưu giữ hình ảnh ít nhất 1 tuần để phục vụ công tác điều tra sau này.

Khi phát hiện các thông tin, tài liệu về các đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra, bắt giữ, xử lý.

